



เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7)

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 022-5911195

8 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอให้ระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชร้ายแรง 4 ชนิด

เรียน ฯพณฯ ญัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลสนับสนุนการระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชร้ายแรง 4 ชนิด
2. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังสารเคมีการเกษตร
3. สำเนาหนังสือของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเรียกร้องให้ระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชร้ายแรง 4 ชนิดลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554

สืบเนื่องจากการที่เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและเครือข่ายผู้บริโภคได้ยื่นหนังสือต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 เพื่อเรียกร้องให้มีการระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชร้ายแรง 4 ชนิด ได้แก่ **คาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น** จวบจนบัดนี้เป็นเวลากว่า 5 เดือน กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตร และเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่าน นอกเหนือจากจะไม่เปิดเผยข้อมูลการขึ้นทะเบียนตามข้อเรียกร้องแล้ว ยังมีการดำเนินการที่เชื่อว่ากำลังจะอนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรงดังกล่าวในเร็ววันนี้อีกด้วย ทั้งนี้มีข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์และมีเหตุผลต่างๆยืนยันอย่างชัดเจนว่า สารเคมีกลุ่มดังกล่าวมีผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมไปถึงผลกระทบต่อส่งออกผักและผลไม้ของไทยไปยังตลาดโลก เป็นการดำเนินการที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับบริษัทสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไม่กี่บริษัท โดยไม่นำพามาว่าสารเคมีทั้ง 4 ชนิดเหล่านี้ได้ถูกห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย และใช้ในหลายประเทศทั่วโลกแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศ

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายผู้บริโภค และองค์กรที่ตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงขอเรียกร้องให้ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ใช้อำนาจในฐานะผู้กำกับดูแลนโยบายเพื่อคุ้มครองเกษตรกร ผู้บริโภค และผู้รับผิดชอบในการดูแลต้นทางการผลิตอาหาร สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรไม่อนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างน้อย 4 ชนิด ได้แก่ คาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น เนื่องจากเป็นสารที่มีพิษร้ายแรงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากการส่งออก ตามเหตุผลจากเอกสารชี้แจงที่ได้แนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

2. สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเปิดเผยข้อมูล เอกสารการยื่นขอขึ้นทะเบียน ผลการทดลองด้านประสิทธิภาพ การเกิดพิษทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผลการตกค้างอื่นๆ เกี่ยวกับสารเคมีที่กำลังดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือได้อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาร์โบฟูราน ไดโครโตฟอส และเมโทมิลโดยเร่งด่วน และรวมทั้งเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา ผลการพิจารณาในแต่ละขั้นตอน ต่อสาธารณชน เพื่อให้กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นไปอย่างโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากเป็นสิทธิของประชาชนในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูล ตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 ที่ระบุให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อคิดเห็น พร้อมแสดงข้อมูลและหลักฐานประกอบเพื่อสร้างความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ได้รับรู้ข้อมูลอย่างรอบด้าน”

3. สอบสวนการดำเนินการของผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ได้ยึดหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง และกำลังดำเนินการให้มีการแก้ไขกฎระเบียบเพื่อเอื้ออำนวยให้สารเคมีที่ประเทศผู้ผลิตห้ามใช้แล้วแต่สามารถนำเข้ามาขายได้ในประเทศไทย

4. ชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการตามหนังสือเรียกร้องของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 รวมถึงเหตุผลที่ยังมิได้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุบล อยู่หว่า)

ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

(สำเนาถึง : นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร)